



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๕๙

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายที่จะบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนตาม
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฐมนิเทศ
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
มีผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามตำแหน่งว่างและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
โดยไม่มีการขึ้นบัญชี และจะยกเลิกการบรรจุและแต่งตั้งเป็นการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นขาดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลา
๓. ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
๔. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง

กรณีที่ได้รับการคัดเลือกไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ จะจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ในอัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน
และจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งก็ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าวมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีใบอนุญาตปฏิบัติ
การสอนแล้ว

การนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาเอกที่จะต้อง
ทราบประกาศผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นหนังสือเรียกตัวให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ และหากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้เข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือถ้าเป็นผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนั้น หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายคุณาพิชศน์ แคมสีม่วง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๕๙

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

(แบบท้ายประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
วิชาเอกภาษาไทย			ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชี
๑	๐๐๒	นางสาวจิราภรณ์ อันสอาด	แบบท้ายนี้ทุกคน รายงานตัว
๒	๐๐๑	นางสาวภาวิณี สุขสอาด	ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
วิชาเอกภาษาอังกฤษ			ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑	๐๐๑	นางสาวโสธญา สังข์ซ้อน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิชาเอกคณิตศาสตร์			ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒
๑	๐๐๑	นางสาวสุดารัตน์ แจ่มสุวรรณ	ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)			จังหวัดกาญจนบุรี
๑	๐๐๑	นางสาวตรีณี เห่งน้อย	
วิชาเอกคอมพิวเตอร์			
๑	๐๐๑	นางสาววัชรา แก้วประชา	
วิชาเอกสังคมศึกษา			
๑	๐๐๑	นางสุรีพร ปานโต	
๒	๐๐๒	นางสาววิภา จันทร์แย้ม	
วิชาเอกปฐมวัย			
๑	๐๐๑	นางสาวชุตินันท์ บัวรอด	
วิชาเอกประถมศึกษา			
๑	๐๐๑	นางสาวปาหนัน ดอนสระ	
วิชาเอกศิลปศึกษา			
๑	๐๐๑	นางสาวประภัสสร วงษ์สนิท	

